



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

นโยบายกัญชาเสรี

1. กฎหมายควบคุม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์ แนวหน้า)

- พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ประชุมร่วมกับ ตำรวจนครบาล ตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ และวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ไปยังสถานีตำรวจ 88 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการบังคับใช้กฎหมาย หลังปลดล็อกกัญชา-กัญชงออกจากบัญชียาเสพติด ว่า ตำรวจจะใช้กฎหมายอื่นเป็นแนวทางในการกำกับ คือ พ.ร.บ.สาธารณสุข กฎหมายตั้งวางจำหน่ายของบนทางเท้า หรือข้อบังคับกรุงเทพมหานครที่มีเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกฎหมายการคุ้มครองเด็ก โดยหากมีการจำหน่ายของที่ทำให้เกิดอันตรายให้เด็กจะถือว่ามีความผิดทางอาญาทันที ส่วนการจำหน่ายหรือแปรรูปต้องมีการออกใบอนุญาตหรือไม่นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนคำนึงถึงความสงบเรียบร้อย ไม่ใช่ตำรวจไม่มีอำนาจในการดำเนินการ แต่จะต้องมีความชัดเจน โดยใช้กฎหมายอื่นมาบังคับหากพบการกระทำความผิด

พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบ.ชน.กล่าวว่า หากมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพืชกัญชา ตำรวจจะเข้าไปเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หากพบมียาเสพติดชนิดอื่นผสม ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายยาเสพติด ซึ่งขณะนี้ เก็บตัวอย่างไปแล้ว 8-9 ร้าน

พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบ.ชน. รับผิดชอบด้านการสอบสวน กล่าวว่า ปัจจุบัน ผู้ที่จะจำหน่ายพืชกัญชาจะต้องขอใบอนุญาตปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ส่วนการจำหน่ายกัญชาหรือสูบกัญชาในที่สาธารณะ ไม่สามารถทำได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการสูบกัญชา ในผับ บาร์ สถานบันเทิงขณะเปิดให้บริการ ก็ถือเป็นพื้นที่สาธารณะ ไม่สามารถทำได้เช่นกัน โดยผู้ประกอบการอาจเข้าข่ายความผิดฐาน ทำให้เสื่อมเสีย หรือเกิดอันตรายต่อสุขภาพ พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประสานเจ้าหน้าที่ ออกคำสั่งบังคับ ยับยั้ง ห้ามใช้สถานที่ ที่ปิดสถานที่ จนกว่าจะมีการแก้ไข และถ้าตำรวจตรวจพบก็สามารถจับกุมได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ ไทยรัฐ


- พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบ.ชน.ในฐานะรองโฆษก บชน. เปิดเผยถึงกรณีการขายกัญชาว่า ขณะนี้ไม่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม มีประเด็นเรื่องการควบคุมและส่งเสริม อาศัย พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 โดยมีการประกาศยกเว้นการสูบในที่สาธารณะ การยกเว้นการใช้กัญชาในสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร และการยกเว้นการจำหน่ายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ตำรวจจะใช้ 3 ประเด็นนี้เป็นหลักในการบังคับใช้กฎหมาย ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการสูบในที่สาธารณะนั้นสามารถจับกุมได้มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ข่าวสด ไทยโพสต์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ข่าวสด ไทยโพสต์ แนวหน้า)

- นายวิชณุ เครื่องงาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า นายศุภชัย ใจสมุทร ระบุการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง จะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือน ก.ค.หรือต้น ส.ค. ระหว่างนี้ต้องไล่จับไปเรื่อย ยังไม่มีความชัดเจน จึงได้ตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการชุดใหญ่ของประเทศ ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เป็นประธาน ซึ่งจะต้องตอบได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรได้หรือไม่ได้ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสาธารณสุข ตำรวจ คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) แพทยสภา หมอ รวมทั้งนพ.ฉันทชาย สิทธิพันธ์ุ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผอ.รพ.จุฬาฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ เดลินิวส์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า ไทยโพสต์ ผู้จัดการ สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย workpointtoday thaiPBS innnews)

- ที่รัฐสภา องค์กรด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว 33 องค์กร นำโดย นางทิชา ณ นคร ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก เข้ายื่นหนังสือต่อ นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. ... เพื่อยื่นข้อเสนอดังกล่าว พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยให้เน้นการใช้กัญชาทางการแพทย์ ไม่เปิดสันตนาการและห้ามขายกัญชาให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งห้ามใช้กัญชาในสถานศึกษา สถานข้าราชการ และศาสนสถาน อย่างเด็ดขาด ห้ามไม่ให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาผ่านเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติโดยเด็ดขาด เพื่อจำกัดการเข้าถึงและครอบคลุมอายุของผู้ซื้อ ควรห้ามการโฆษณา กัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีวิธีการและเนื้อหา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เชิญชวนเด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงคลิปปากพุ่มคนนั่งเสพักัญญาและสาธิตวิธีการใช้ป้องกันภัยอาชญากรรม ยานสลิสม ว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนมาหลายเรื่อง ภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพมาจากการปลดล็อกโดยไม่มีกฎหมายควบคุม ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี เร่งออกมาตรการควบคุมในระหว่างยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ เช่น การออกประกาศของกระทรวงสาธารณสุขให้มีโทษบังคับชัดเจน หรือออกประกาศกำหนดให้ช่อดอกของกัญญา เป็นส่วนที่เป็นวัตถุการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เพื่อควบคุมการใช้ช่อดอก หรือออก พ.ร.ก.ควบคุมไปพลางก่อน โดยใช้เนื้อหาบางมาตราที่กำลังพิจารณาอยู่ และกล่าวว่า หากร่างกฎหมายกัญญา กัญชงที่กำลังพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯ ของสภาผู้แทนราษฎร ยังร่างกฎหมายอยู่ภายใต้หลักเสรีแบบนี้ โดยไม่กำหนดประเภทการใช้งานที่ชัดเจน รวมถึงบทกำหนดโทษ เมื่อมาถึงขั้นการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาอาจมีการเสนอให้มีการแก้ไขใหม่ ทำให้เวลาที่ล่าช้ามากกว่าเดิม และอาจไม่ทันระยะเวลาของสภาชุดนี้</p> <p>2. ตั้งทีมสื่อสารกัญญา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ acnews sanook thestandard thebangkoktsight thailandplus thaigov newtv.ch7)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้จัดระบบติดตามเฝ้าระวังการใช้กัญญาทั้งในโรงพยาบาล คือ พืชจากกัญญา และปัญหาจิตประสาท และการเฝ้าระวังในชุมชน โดยเฉพาะการใช้ในทางที่ผิด โดยมอบให้กรมสุขภาพจิตออกแบบสำรวจเพื่อติดตามดูแลแนวโน้มผู้ป่วยแต่ละเดือน รวมถึงติดตามเรื่องการเกิดอุบัติเหตุด้วย ขณะนี้ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดทำข้อมูลสื่อสารกับประชาชนทุกวันผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกัญญาทั้งหมด ผลเสีย การใช้ที่ถูกต้อง โดยสื่อสารทั้งในกลุ่มคนทั่วไปและกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากกัญญาที่ต้องได้รับข้อมูลอย่างชัดเจน รวมถึงจะให้กรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิตร่วมกันอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่สังคมห่วงใยในแต่ละเขตสุขภาพด้วย</p> <p>3. ไม่สนับสนุนใช้กัญญาเพื่อสันตนาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน จส.100 ศูนย์ข่าวเอเชียฟิก กรมประชาสัมพันธ์ acnews sanook ejan)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. สนับสนุนการใช้กัญญาทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพ ไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการสูบ การเสพ หรือการสันตนาการ โดยวางมาตรการ 5 ด้าน เพื่อให้การใช้กัญญาอย่างปลอดภัย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การส่งเสริมการใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ ให้ความรู้ประโยชน์ โทษ และการใช้ที่เหมาะสมต่อสุขภาพ โดยจัดทำคู่มือการใช้กัญญาอย่างเข้าใจ และมีแนวทางการใช้กัญญาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย 2.การควบคุมด้วยกฎหมาย ขณะนี้มีกฎหมายควบคุมการเสพที่สาธารณะ เรื่องกลิ่นและควันเป็นเหตุรำคาญ การออกประกาศไม่ให้ใช้ในผู้ที่ต่ำกว่าอายุ 20 ปี หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร และยังมีตัวแทนร่วมเป็นกรรมาธิการปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญญา พ.ศ.... 3.การเฝ้าระวังป้องกันการใช้ในทางที่ผิด โดยวางระบบรายงานเฝ้าระวังผลการใช้กัญญา ทั้งพืชจากกัญญาหรือปัญหาทางด้านจิตประสาท 4.การวางระบบการดูแลรักษาพยาบาลและบำบัดรักษา ขณะนี้มีกลุ่มงานสุขภาพจิต และยาเสพติดทุกจังหวัดที่เปิดหอผู้ป่วยรองรับการดูแล 5.การกำกับติดตามผลการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ NBT, TNN</p> <p>- นพ.ยงยศ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กัญญาถือเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ที่คนไทยใช้กันมานาน ปัจจุบันมีผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 4 แสนคนที่ใช้กัญญาเพื่อการรักษา ฉะนั้นควรให้ความสำคัญการใช้กัญญาเพื่อการรักษา มากกว่าจะนำไปใช้เพื่อสันตนาการ</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 2 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,508 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,527,777 ราย เสียชีวิต 17 ราย เสียชีวิตสะสม 30,681 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,883 ราย รักษาหายสะสม 4,472,373 ราย ยังรักษาอยู่ 24,723 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 553,443,341 (+697,150) ราย เสียชีวิต 6,359,549 (+1,282) ราย รักษาหาย 528,272,887 (+403,182) ราย</p>	-
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1.ปรับแผนโรคประจำถิ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า)</p> <p>- พล.อ.สุพจน์ มาลาเนียม เลขาธิการ สมช.ในฐานะผอ. ศปก.ศบค. ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 8 กรกฎาคม ว่า ประเด็นจะพิจารณาแผนการเดินหน้าให้โควิด 19 เป็น Endemic หรือการเป็นโรคประจำถิ่น ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และศบค.ตั้งเป้าไว้ว่าจะเกิดขึ้นวันที่ 1 กรกฎาคม แต่เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ และการระบาด ทำให้ต้องปรับแผน ขณะนี้ สธ.อยู่ระหว่างปรับแผนให้มีความชัดเจน เสนอให้ศบค.พิจารณาเห็นชอบ ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่จะประชุมวันที่ 8</p>	

กรกฎาคม คือ การประเมินสถานการณ์การผ่อนคลายที่ผ่านมา การประเมินสถานการณ์ผู้ติดเชื้อหลังมีเชื้อตัวใหม่เข้ามา ส่วนอัตราการครองเตียงอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมาก ภาพรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 9% ซึ่งหากเกิดเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 25% จะต้องยกระดับ โดย สธ.เตรียมรองรับไว้ รวมทั้งจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อเนื่อง ทั้งเรื่องฉีดวัคซีน ใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงมาตรการป้องกันตัวส่วนบุคคลแบบครบวงจร รวมถึงสถานประกอบการที่ต้องใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้ปลอดภัย

2. สายพันธุ์ย่อยโอไมครอน BA.4 และ BA.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ มติชน, เดลินิวส์ แนวหน้า,) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน, เดลินิวส์ แนวหน้า)

- ศ.เกียรติคุณ วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงสถานการณ์ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ย่อยโอไมครอน BA.4 และ BA.5 ในประเทศแถบยุโรปว่า พบตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มากจนมีนัยสำคัญ ขณะที่อัตราเสียชีวิตยังคงที่ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบอาจใกล้เคียงหรือน้อยกว่าช่วงการระบาดของเชื้อโอไมครอนแรกๆ ที่เป็น BA.1 และ BA.2 และเมื่อดูประเทศโปรตุเกสที่ก่อนหน้านี้มีส่วนเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็น BA.4 และ BA.5 ที่น่าตกใจ ขณะนี้แนวโน้มเริ่มลดลง หากมีสถานการณ์น่ากังวล องค์การอนามัยโลกต้องเรียกประชุมด่วน เตรียมการรับมือ แต่ขณะนี้ยังไม่มีความเสี่ยงใดๆ

สำหรับประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-24 มิถุนายน พบเป็น BA.2 จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.4, BA.4 จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.6, BA.5 จำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2, BA.2.12.1 จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.9 และอื่นๆ 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.9 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้เห็นชัดว่า BA.4 และ BA.5 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่ไม่ชันมาก สอดคล้องกับแนวโน้มทั่วโลกที่พบมากขึ้นจนอาจครองพื้นที่ เนื่องจากทุกประเทศผ่อนคลายมาตรการ แม้แต่ FDA ก็มีแนวโน้มให้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนปรับสูตรวัคซีนเข็มกระตุ้นรับมือกับสายพันธุ์ย่อยที่ระบาดขณะนี้ สำหรับประเทศไทยเชื่อว่าประมาณปลายเดือนสิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายนนี้ เชื้อโอไมครอน BA.4 และ BA.5 ก็คงครองพื้นที่เช่นกัน ส่วนกรณี รมว.สธ.ที่ติดโควิดจากประเทศฝรั่งเศส คาดว่าเป็นสายพันธุ์ BA.4 หรือ BA.5 เช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ มติชน, เดลินิวส์ แนวหน้า,) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน, เดลินิวส์ แนวหน้า คมชัดลึก ผู้จัดการ ประชาชาติธุรกิจ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส. 100 sonhitalk)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 4 กรกฎาคมจะแถลงสถานการณ์การเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ที่ระบาดในประเทศไทย ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจสอบสายพันธุ์และวิเคราะห์เป็นรายสัปดาห์ เพื่อพิจารณาความเร็วในการแพร่ระบาด ส่วนความรุนแรงของเชื้อต้องใช้ระยะเวลาวิเคราะห์ข้อมูล โดยขณะนี้ได้ประสานโรงพยาบาล (รพ.) ต่างๆ ส่งเชื้อผู้ป่วยอาการรุนแรงนำมาถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชนกลุ่มเสี่ยง 608 และผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งรายงานจาก สธ. พบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน BA.4 และ BA.5 เสียชีวิต ดังนั้นเพื่อลดการรุนแรงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อ จึงขอให้ประชาชนทุกคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ให้รีบเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มขึ้นไปให้มากขึ้นโดยเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่ม 608

3. อนามัยโพลเผยประชาชนสวมหน้ากากเพิ่มขึ้น 91%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า สำนักข่าวไทย tnnthailand springsnews thebangkokinsight nayiontv.)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การสำรวจอนามัยโพลของกรมอนามัย เรื่อง “แนวโน้มพฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค” ระหว่างวันที่ 24-27 มิ.ย.65 พบว่าประชาชนสวมหน้ากากเมื่อเข้าสถานที่ปิด เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย ผู้มีความเสี่ยงสูง หรือร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่น เพิ่มขึ้นจาก 89.7% เป็น 91% ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อสัมผัสวัตถุหรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน เพิ่มขึ้นจาก 89.8% เป็น 91% และคัดกรองตนเองเมื่อมีอาการ หรือเมื่อมีความเสี่ยงด้วย ATK เพิ่มขึ้นจาก 81.4% เป็น 83.5%

4. สปสช.แถลงยันป่วยโควิดยังรักษาฟรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามกีฬา)

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.แถลงถึง ความพร้อมการเข้าสู่โรคประจำถิ่นว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมตามนโยบายรัฐบาล รองรับการเดินทางสู่โรคประจำถิ่นเช่นกัน โดยจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมบอร์ด สปสช. วันที่ 4 กรกฎาคม และชี้แจงกรณีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าตั้งแต่ 1 ก.ค. สปสช.จะลดยาผู้ป่วยโควิด ยืนยันว่าผู้ป่วยยังได้รับรักษาฟรีเหมือนเดิม หากเข้าข่ายติดเชื้อโควิด ขอรับชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยา ใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปเป่าตัง หรือใช้บัตรประชาชนไปรับได้ทันที หากขึ้น 2 ซีดคือ ติดเชื้อโควิด กลุ่มที่อาการไม่มากหรือกลุ่มสีเขียว รักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ ดูแลรักษาตาม แนวทางเจอ แจก จบ หรือ โทร.ประสานร้านขายยาตามรายชื่อ ที่อยู่ในเว็บไซต์ สปสช.

เพื่อรับยาที่ร้านขายยาได้เช่นกัน ถ้าอาการผู้ติดเชื้อรุนแรงเพิ่มขึ้นเข้ารับบริการยังหน่วยบริการใกล้บ้านได้เช่นเดิม นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ผู้ป่วยไปรับบริการยังระบบบริการปฐมภูมิทั่วประเทศ ไม่จำเป็นต้องกลับไปรับใบส่งตัว เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวโรงพยาบาลที่ใช้บริการ แม้ผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้ แล้วค่อยมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก สปสช.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สายงานบริหารกองทุน สปสช. กล่าวว่า ในวันที่ 4 ก.ค. บอร์ด สปสช. จะประชุมหารือเพิ่มค่าใช้จ่ายหมวดโควิด 19 เดิมที่ได้รับงบประมาณที่ได้จาก พ.ร.ก.กู้เงิน จะนำมาอยู่ในงบบัตรทอง ซึ่งตามหลักการจะเปลี่ยนจากการใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน มาเป็นงบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละระบบแทนโรคโควิด 19 แม้จะไม่ใช้โรคระบาดร้ายแรง แต่ยังสามารถใช้สิทธิฉุกเฉินได้ หากมีอาการเข้าข่ายเย็บ เย็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต หรืออยู่ในกลุ่มอาการสีแดง หากอยู่กลุ่มอาการสีเขียว-สีเหลือง ก็เข้ารับรักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มี

5. ผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน

-ภายหลัง ศบค.ประกาศยกเลิกระบบการเข้าประเทศไทยแลนด์พาส และเปิดให้สถานบันเทิงกลางคืนสามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กฎหมายในแต่ละพื้นที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป ทั่วประเทศคึกคักเปิดผับถึงตี 2 หอการค้าเชียงใหม่ ขอนแก่น โคราช พัทยา คาดเงินสะพัด-กระตุ้นเศรษฐกิจ เชื้อเล็กไทยแลนด์พาส นักท่องเที่ยวเข้าไทยมากขึ้น เหตุการณ์ทุกอย่างจะกลับสู่ปกติ ทุกอย่างเริ่มผ่อนคลายอย่างชัดเจน

6. พรก.ฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า

- พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ สมช.กล่าวว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใช้แก้ปัญหาสถานการณ์โควิด 19 ดังนั้นหากสถานการณ์ดีขึ้น ซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้กฎหมายปกติทั้งหมดได้จะทำทันที แต่ปัจจุบันยังมีเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขมีข้อกังวล ที่ไม่สามารถใช้กฎหมายปกติได้อยู่หลายประการ จึงจำเป็นต้องคงไว้ ซึ่งประเทศผู้มาร่วมประชุมเอเปค จะเข้าใจและไม่กระทบกับการประชุมเอเปค

7. ระยะเวลาการกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-รศ.นพ.ธีระวร ธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า ล่าสุดมีงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ New England Journal of Medicine ได้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับระยะเวลาที่ยังตรวจพบเชื้อ ปริมาณเชื้อ และเพาะเชื้อขึ้น หลังจากติดเชื้อโควิด 19 จากข้อมูลวิจัยจะเห็นได้ว่า การกักตัว 5 วันหลังการติดเชื้อไม่เพียงพอแน่นอน และยังไม่ปลอดภัย เนื่องจากยังสามารถเพาะเชื้อได้ถึงอีกเกือบ 50% และยังมีปริมาณไวรัสที่ตรวจพบระดับสูง ถ้าจะปลอดภัยคือราว 2 สัปดาห์ หรืออย่างน้อย 10 วันขึ้นไป แต่ในทางปฏิบัติจะทำได้ยาก ดังนั้นหากผู้ที่ติดเชื้อจำเป็นต้องกลับไปใช้ชีวิตหรือทำงานก่อนเวลา 7-10 วัน ต้องไม่ถอดหน้ากากเวลาพบปะทำงานหรือพูดคุยกับผู้อื่น รักษาระยะห่าง ที่สำคัญมากคือไม่ไปร่วมวงกินข้าวในที่ทำงาน ไม่ไปร่วมวงปาร์ตี้กินดื่มสังสรรค์ หรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อแก่ผู้อื่น

7. WHO ชี้ติดเชื้อแนวโน้มสูงขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน แนวหน้า)

-องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 18% หรือกว่า 4.1 ล้านคนทั่วโลก ขณะที่การเสียชีวิตยังใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่ราว 8,500 ราย มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในตะวันออกกลางที่ 47% ขณะที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 23% และในอเมริกาเพิ่มขึ้น 14% ขณะที่ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 เพิ่มขึ้นใน 3 ภูมิภาค คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และอเมริกา

นายเทรอส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นใน 110 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากตัวแปรโอไมครอน BA.4 และBA.5 การระบาดของโควิด 19 กำลังเปลี่ยนแปลง และยังไม่จบ ขณะนี้ความสามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของโควิด 19 กำลังอยู่ภายใต้ภัยคุกคาม เนื่องจากประเทศต่างๆ ได้ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง รวมถึงความพยายามในการจัดลำดับทางพันธุกรรม ซึ่งทำให้การติดตามสายพันธุ์ใหม่ที่อาจเป็นอันตรายทำได้ยากยิ่งขึ้นด้วย เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่สุด รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เพราะขณะนี้ยังมีอีกหลายร้อยล้านคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และมีความเสี่ยงที่จะมีอาการป่วยร้ายแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อ เพราะแม้อัตราการฉีดวัคซีนทั่วโลกจะอยู่ที่กว่า 1.2 พันล้านโดส แต่ค่าเฉลี่ยของการสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศยากจนอยู่ที่ราว 13% เท่านั้น

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 19</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการ กรมประชาสัมพันธ์ ch7 thailandplus hfocus) -รมช.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 6 – 10 ก.ค. 2565 จัดขึ้นโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่าย มากกว่า 100 องค์กร ภายใต้กรอบแนวคิด "สร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยวิถีสุขภาพไทย นวดไทย อาหารไทย" ณ ฮอลล์ 11 - 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี</p> <p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ในงานจะมีการเจาะลึกถึงวิถีสุขภาพไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประชุมวิชาการและการจัดอบรมฟรี 27 หลักสูตรที่ครบวงจร เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในครัวเรือนและชุมชนเปิดมุมมองให้เห็นถึงประโยชน์สุขภาพทางการแพทย์และด้านเวชสำอางที่สามารถสร้างเศรษฐกิจไทยและมีบริการด้านภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย การนวดไทย และอาหารพื้นถิ่นที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ</p>	-
<p>เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างเป็น จนท.รพ.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวไทย newtv. workpointtoday)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ.กล่าวว่า จากที่มีข่าวเรื่องมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์สวมรอยเป็นเจ้าของที่หน่วยงานต่างๆ โทรศัพท์หลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือหลอกให้ประชาชนโอนเงินอยู่เป็นประจำนั้น ล่าสุด สธ.ได้รับแจ้งว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้แอบอ้างเป็นเจ้าของที่ของหน่วยงานด้านสาธารณสุข เช่น ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งจากการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ตามที่ได้รับแจ้ง พบว่าไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์จริงของหน่วยงาน และหน่วยงานดังกล่าวไม่มีการโทรศัพท์ติดตามอาการภายหลังการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด ขออย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือโอนเงินเด็ดขาด หากสงสัยหรือไม่แน่ใจให้สอบถามกับหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงโดยตรง</p>	-
<p>ลงนามความร่วมมือสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาพดี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ สวท. Thailandplus thaigov</p> <p>-นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. ให้เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พัฒนาสุขภาพองค์กรเพื่อการสร้างชาติ” มุ่งส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคลากร สร้างต้นแบบองค์กรสุขภาพดี ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม นำประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองหลวงของการส่งเสริมสุขภาพของโลก โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. และศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ (สกสช.) ร่วมลงนาม พร้อมจัดปฐมนิเทศองค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสุขภาพองค์กรเพื่อการสร้าง Wellness CNB มีผู้บริหารองค์กร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วม 300 คน</p>	
<p>ตรวจเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวนหน้า สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์ สวท.ejan newtv.thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยเอชไอวีของประเทศไทย ปี 64 พบมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 520,345 คน และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง 491,017 คน คิดเป็นร้อยละ 94 กรมควบคุมโรค จึงส่งเสริมให้ประชาชน เข้ารับบริการตรวจคัดกรองเพื่อทราบสถานะการติดเชื้อของตนเองและเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีดีขึ้นและลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้สำหรับการณรงค์ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “HIV ตรวจเร็ว รู้ก่อน ก้าวต่อไป” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงการรู้สถานะการติดเชื้อของตนเองและเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สำหรับคนไทยทุกคนที่มีบัตรประจำตัวประชาชน ทุกสิทธิ์การรักษา สามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ในทุก รพ.ที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>	-
<p>ห่วงเลียนแบบกินตุ๊กแก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน สยามรัฐ สวท.,สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ ch3 newtv. Chiangmainews)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณียูทูบเบอร์โชว์กินตุ๊กแกทอดกระเทียม ไม่แนะนำให้เลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว แม้ว่าตุ๊กแกจะมีการบริโภคกันอย่างแพร่หลายในประเทศแถบเอเชีย จากความเชื่อว่าจะช่วยบำรุงกำลัง และมีสรรพคุณทางยาสามารถใช้รักษาโรคบางชนิดได้ แต่ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถยืนยันได้ว่าตุ๊กแกสามารถรักษาโรคได้จริงหรือไม่ และไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดว่าการกินตุ๊กแกจะช่วยให้ร่างกายได้รับปริมาณของสารอาหารอื่นครบถ้วนและเพียงพอ หากต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ นอกจากรสชาติแล้ว คุณค่าทางโภชนาการกับความปลอดภัยเป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึง จึงแนะนำให้บริโภคเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู ไก่ ปลา เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีการเลี้ยงเพื่อใช้สำหรับการบริโภค ได้โปรตีนที่มี</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประโยชน์ต่อสุขภาพ และไม่เสี่ยงโรค</p> <p>เตือนโรคจอตาบวมน้ำ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์(สำนักข่าวไทย newtv thailandplus)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคทางตานอกจากสาเหตุจากเชื้อโรครอบตัวเราแล้ว อาจเกิดจากภาวะผิดปกติของร่างกายได้เช่นกัน อาทิ โรคจอตาบวมน้ำที่ไม่ได้มีสาเหตุการเกิดจากเชื้อโรค พบได้ในผู้ที่มีอายุ 25-55 ปี เพศชายมากกว่าเพศหญิง และกลุ่มผู้ที่จริงจังกับชีวิตและเครียดง่าย การใช้ยารักษาโรคบางชนิด โดยเฉพาะยากลุ่มสเตอรอยด์</p> <p>นพ.อภิชัย ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวเพิ่มว่า โรคจอตาบวมน้ำมาจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ในจอประสาทตา ทำให้มีการรั่วของสารน้ำเข้ามาในชั้นใต้จอจอตา จึงเกิดการบวมน้ำ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากภาวะความเครียด กลุ่มผู้มีความผิดปกติจริงจังกับชีวิตค่อนข้างเครียด ซึ่งนอกจากความเครียดแล้ว ยาบางชนิดเช่น ยารักษาผู้ป่วยทางจิตเวช ยาสเตอรอยด์ รวมทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ อีก เช่น การสูบบุหรี่</p>	-
<p>งาน "เฮลท์ แคร่ 2022 จักรवालผู้สูงวัย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด)</p> <p>- บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 14 แห่ง หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตลอดจนภาคเอกชน จัดมหกรรมสุขภาพเฮลท์แคร์ 2022 ภายใต้แนวคิด "Healthcare 2022 จักรवालผู้สูงวัย" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-วันที่ 3 กรกฎาคม ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยไซนเมืองสาธารณสุข มีผู้ต่อคิวเข้ารับบริการอย่างคับคั่ง มีทั้งความรู้และบริการตรวจสุขภาพฟรีจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สธ. อาทิ รพ.ราชวิถี รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สถาบันโรคทรวงอก และสถาบันโรคผิวหนัง เป็นต้น</p>	-
<p>โรคฝีดาษลิง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า)</p> <p>- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคยุโรป (อีซีดีซี) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำภูมิภาคยุโรป ร่วมกันเผยแพร่รายงานสถานการณ์ของโรคฝีดาษลิงในภูมิภาค ว่า สถิติผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 4,177 คนนับตั้งแต่ต้นเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา 25% อยู่ในสหราชอาณาจักร ตามด้วยเยอรมนี 838 คน สเปน 736 คน โปรตุเกส 365 คน และฝรั่งเศส 350 คน</p> <p>ด้านสำนักงาน WHO ประจำภูมิภาคแอฟริกา ยืนยันผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 1,821 คน ในอย่างน้อย 13 ประเทศตั้งแต่ต้นปี และเตรียมเพิ่มกำลังการตรวจเชิงรุก ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของตุรเคีย รายงานการพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงคนแรกเปิดเผยเพียงว่า เป็นชายวัย 37 ปี ตอนนี้ เข้าสู่กระบวนการกักตัวเพื่อรักษาตามอาการแล้ว</p>	